

NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẢNG ỦY SỞ NỘI VỤ
Về công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Nội vụ
Nhiệm kỳ 2022 - 2025

I- ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH ĐẢNG BỘ SỞ

Đảng bộ Sở Nội vụ trực thuộc Đảng bộ khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh, có 09 chi bộ trực thuộc với tổng số 66 đảng viên (gồm 60 đảng viên chính thức, 06 đảng viên dự bị); trong đó, có 38 đảng viên nữ (tỉ lệ 57,6%). Về trình độ chuyên môn, Thạc sỹ: 22 đảng viên (tỉ lệ 33,3 %); Đại học: 48 đảng viên (tỉ lệ 72,3%). Về trình độ lý luận chính trị, Cao cấp: 18 đảng viên (tỉ lệ 27,3%); Trung cấp: 13 đảng viên (tỉ lệ 19,7%). Các chi bộ trực thuộc Đảng bộ đã được cơ cấu, tổ chức lại theo hướng gắn với nhiệm vụ chuyên môn của từng lĩnh vực, đầu mối và gắn với cơ cấu, tổ chức bộ máy của Sở.

Trong hoạt động của các chi bộ Đảng cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2022, Đảng ủy, Lãnh đạo Sở đã tích cực đổi mới với các cơ chế, chủ trương về hoạt động, sinh hoạt chi bộ, sâu sát, đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ, Bí thư chi bộ thực hiện nghiêm túc Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, Quy định số 24-QĐ/TW ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng, Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 28/9/2021 của Ban Bí thư về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng và Quy chế làm việc của Đảng ủy. Các chi bộ Đảng đã phát huy dân chủ, sáng tạo, tạo chuyển biến tích cực trong đảng viên, quần chúng, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ công tác của chi bộ, Đảng bộ và Cơ quan Sở, thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Nội vụ khoá III, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

II- NỘI DUNG, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

Thực hiện Kế hoạch số 36-KH/ĐUK ngày 16/5/2022 của Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh về tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022 - 2025. Để tổ chức thành công Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Nội vụ, Đảng ủy Sở Nội vụ giao cho các đồng chí Đảng ủy viên, Ủy viên Ban Thường vụ, Bí thư các chi bộ tập trung chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

1. Quán triệt, triển khai đầy đủ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng về Đại hội chi bộ cơ sở. Việc chuẩn bị và tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở nhiệm kỳ 2022 - 2025 phải đảm bảo đúng quy định, chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh và Kế hoạch số 36-KH/ĐU ngày 03/8/2022 của Đảng ủy

Sở về tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở, với phương châm không ngừng đổi mới, sáng tạo và phát triển; phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng; tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng, chi bộ và đảng viên; coi trọng chất lượng, hiệu quả, phát huy trí tuệ, trách nhiệm của chi bộ, cán bộ, đảng viên và quần chúng; bảo đảm an toàn, thiết thực, tiết kiệm, không phô trương, hình thức.

Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Nội vụ nhiệm kỳ 2022 - 2025 thực hiện theo Kế hoạch, với 2 nội dung: Tổng kết thực hiện nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 và xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2022 - 2025; Bầu Bí thư, Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025.

2. Xây dựng văn kiện đại hội

a) Dự thảo báo cáo chính trị phải được chuẩn bị kỹ lưỡng, công phu, đánh giá đúng tình hình thực hiện nghị quyết của đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022; làm rõ những ưu điểm, khuyết điểm trên các lĩnh vực: Thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo đoàn thể và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn (báo cáo cụ thể số lượng, chất lượng nhiệm vụ chuyên môn đã hoàn thành, có so sánh với kỳ trước; trong đó phân tích nhấn mạnh điểm đột phá, mới, khó...). Bám sát yêu cầu, chú trọng đánh giá kết quả của chi bộ thực hiện các Nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh, của Đảng ủy Sở và các văn bản chỉ đạo của cấp ủy cấp trên; làm rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm; đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, thiết thực, phù hợp với tình hình của chi bộ để hoàn thành tốt những mục tiêu, nhiệm vụ của chi bộ trong nhiệm kỳ tới.

b) Báo cáo kiểm điểm của Bí thư, Phó Bí thư chi bộ cần đề cao tinh thần tự phê bình và phê bình với tinh thần nghiêm túc, thẳng thắn, đánh giá đúng kết quả lãnh đạo trong nhiệm kỳ; chỉ rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan của những hạn chế, khuyết điểm, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp khắc phục.

c) Dự thảo nghị quyết Đại hội chi bộ phải bám sát chủ trương, định hướng tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Nội vụ khoá III, nhiệm kỳ 2020 - 2025, kịp thời cập nhật yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Nội dung Nghị quyết phải xác định cụ thể nhiệm vụ, mục tiêu trọng tâm, chiến lược của lĩnh vực chi bộ phụ trách, lãnh đạo. Trong đó, phải gắn với nâng cao chất lượng, hiệu quả sinh hoạt chi bộ, gắn đánh giá xếp loại đảng viên, chi bộ hằng tháng với đánh giá, xếp loại phòng, đơn vị và công chức, viên chức; tăng cường phân công, theo dõi, kiểm tra, giám sát đảng viên thực hiện Nghị quyết của chi bộ, của Đảng ủy và nhiệm vụ chi bộ, Bí thư chi bộ giao.

Dự thảo các văn kiện Đại hội phải được tổ chức lấy ý kiến góp ý của toàn thể đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi lãnh đạo của Chi bộ bằng hình thức trực tiếp họp, thảo luận, đảm bảo thiết thực; tiếp thu, bổ sung các ý kiến xác đáng vào các dự thảo văn kiện trình đại hội. Ban Thường vụ,

Lãnh đạo Sở không duyệt văn kiện của Chi bộ mang tính hình thức, sao chép, chưa được thảo luận dân chủ, công khai trong Chi bộ, phòng, đơn vị.

3. Thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng về lựa chọn, giới thiệu nhân sự; phải coi trọng chất lượng, có số lượng, cơ cấu, độ tuổi đảm bảo theo quy định; tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, thật sự trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp; chú trọng phát hiện, giới thiệu nhân sự tham gia Bí thư, Phó Bí thư chi bộ những nhân tố có đủ đức, tài, uy tín, tận tụy, sáng tạo, trách nhiệm, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ trong công tác; quan tâm Đảng viên trẻ, nữ; thực hiện cơ cấu theo hướng Bí thư chi bộ là lãnh đạo các phòng, ban, trung tâm thuộc, trực thuộc Sở.

III - TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phân công các đồng chí cấp Ủy - Lãnh đạo Sở trực tiếp chỉ đạo các chi bộ chuẩn bị Đại hội, như sau:

- Đồng chí Lê Quang Hoà, Giám đốc Sở, Bí thư Đảng uỷ: Chỉ đạo duyệt phương án Đại hội của các chi bộ; chỉ đạo chung các nội dung, điều kiện, tiến độ chuẩn bị tổ chức Đại hội.

- Đồng chí Cù Trọng Khang, Phó Giám đốc Sở, Phó Bí thư Đảng uỷ: Chỉ đạo hướng dẫn quy trình nhân sự Đại hội, quy trình, hồ sơ bầu cử; hồ sơ, văn kiện trình Đại hội; công tác tuyên truyền - khánh tiết Đại hội các chi bộ; trực tiếp theo dõi, chỉ đạo chuẩn bị Đại hội các chi bộ: Thanh tra, Công chức viên chức, Trung tâm Lưu trữ lịch sử.

- Đồng chí Nguyễn Thị Tươi, Phó Giám đốc Sở, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng uỷ: Chỉ đạo chuẩn bị kinh phí và các điều kiện vật chất cho các chi bộ tổ chức Đại hội; trực tiếp theo dõi, chỉ đạo chuẩn bị Đại hội các chi bộ: Văn phòng, Xây dựng chính quyền, Tín ngưỡng - Tôn giáo.

- Đồng chí Nguyễn Thị Thiệu Hương, Phó Giám đốc Sở, Đảng uỷ viên: Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo chuẩn bị Đại hội các chi bộ: Tổ chức, biên chế; Cải cách hành chính - Văn thư lưu trữ; Ban Thi đua - Khen thưởng.

Các đồng chí Đảng uỷ viên khác được phân công phụ trách chi bộ, chịu trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo chi bộ xây dựng nội dung Đại hội theo Nghị quyết này và Kế hoạch tổ chức Đại hội của Đảng uỷ, chịu trách nhiệm trước Đảng uỷ, Bí thư Đảng uỷ về việc chuẩn bị và tổ chức Đại hội.

2. Đảng uỷ giao Ban Thường vụ Đảng uỷ, Lãnh đạo Sở: duyệt hồ sơ tổ chức Đại hội và có ý kiến về nhân sự Đại hội các chi bộ; chỉ đạo Đại hội chi bộ Ban Thi đua - Khen thưởng làm Đại hội điểm. Hồ sơ trình Ban Thường vụ Đảng uỷ thực hiện theo Kế hoạch số 36-KH/ĐU ngày 03/8/2022 của Đảng uỷ Sở.

3. Bí thư các chi bộ, Trưởng các phòng, ban, trung tâm thuộc, trực thuộc Sở: Triển khai đầy đủ các nội dung chỉ đạo, yêu cầu tại Nghị quyết này đến đảng viên, công chức, viên chức, người lao động; đồng thời trực tiếp chỉ đạo chuẩn bị kỹ

lượng hồ sơ đại hội, chủ động phân công tham luận cho các Đảng viên tại Đại hội (Mỗi chi bộ phải có ít nhất 03 báo cáo tham luận, được chuẩn bị bằng văn bản), báo cáo cùng với hồ sơ Đại hội với Lãnh đạo Sở - Đảng ủy viên được phân công phụ trách xem xét, cho ý kiến trước khi báo cáo Đảng ủy.

4. Giao đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy chỉ đạo: Đồng chí Đảng ủy viên phụ trách công tác tổ chức cán bộ của Đảng ủy tham mưu Đảng ủy hướng dẫn công tác chuẩn bị nhân sự, bầu cử và chuẩn y nhân sự Đại hội chi bộ; đồng chí Đảng ủy viên phụ trách công tác tuyên giáo tham mưu hướng dẫn tuyên truyền, khánh tiết phục vụ Đại hội; đồng chí Đảng ủy viên phụ trách Văn phòng Đảng ủy phối hợp tham mưu hướng dẫn thống nhất hồ sơ Đại hội chi bộ, xây dựng lịch duyệt Đại hội các chi bộ (duyet hồ sơ Đại hội các chi bộ xong trước 05/10/2022, Đại hội các Chi bộ xong trước 25/10/2022); đồng chí Đảng ủy viên phụ trách công tác tài chính của Đảng bộ chuẩn bị kinh phí hỗ trợ các chi bộ tổ chức Đại hội.

5. Huỷ bỏ Chỉ thị số 03-CT/ĐU ngày 05/9/2022 của Đảng ủy Sở Nội vụ.

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy chủ trì, phối hợp theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, phát sinh, các đồng chí Đảng ủy viên, Bí thư chi bộ kịp thời báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy xem xét, chỉ đạo thực hiện. /

Nơi nhận:

- BTV Đảng ủy Khối CQ-DN tỉnh;
- Ban Tổ chức Đảng ủy Khối;
- Đảng ủy Sở;
- Lãnh đạo Sở;
- UBKT Đảng ủy Sở;
- Các chi bộ trực thuộc;
- Lưu: VT, VPĐU.

T/M ĐẢNG ỦY
BÍ THƯ



Lê Quang Hòa